
sþ. 604. Fyrirspurn [376. mál]
til dómsmálaráðherra um réttarstöðu fólks í óvígðri sambúð.

Frá Maríönnu Friðjónsdóttur .

Hvað líður störfum nefndar sem samkvæmt ályktun Alþingis frá 17. febrúar 1981 átti að
gera tillögur um hvernig réttindum fólks í óvígðri sambúð yrði best fyrir komið, sérstaklega
með tilliti til eignar- og erfðaréttar?

Hyggst ráðherra leggja fram frumvarp á yfirstandandi þingi sem tryggi réttarstöðu þessa
fólks?


